



บริษัท สิ้นหมั่นคองประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 2560



บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เพื่อเป็นการสนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึง แผนบริหารความเสี่ยง และให้เจ้าของแผนงานรายงานผลสถานะความเสี่ยง ผลการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานสถานะเงินกองทุนและอัตราส่วนทางการเงินอย่างใกล้ชิด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายประดิษฐ์	รอดลอยทุกข์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประหยัด ¹	ฐิตะธรรมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวิมา ²	นิрманสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธรา ³	วนลาภพัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอมรศักดิ์ ⁴	ศรีมงคลชัย	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและพิจารณา แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น และให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ ซึ่งได้มีการพิจารณารายละเอียด ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ตามมาตรการกำกับดูแล เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

2. กำกับ ดูแล และติดตามสถานะความเสี่ยงด้านต่างๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับ ดูแล และติดตามสถานะความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและหาแนวทางป้องกันหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และให้มีการรายงานเพื่อติดตามสถานะอัตราส่วนที่สำคัญ เช่น สถานะเงินกองทุนและอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสินไหมทดแทน สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นต้น เป็นประจำทุกๆไตรมาส อีกทั้ง ยังได้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ



บริษัท สิ้นหน้ดงประกนภย จํกต (มหาชน) SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

3. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการ บริษัทฯ และ กรรมการผู้จัดการ รับทราบเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

4. การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยให้นำกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อทำการประเมินปัจจัยเสี่ยงและกำหนด แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า แผนบริหารความเสี่ยงในปี 2560 มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ จะมุ่งสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ:	¹ นายประหยัด	ฐิตะธรรมกุล	เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
	² นางวีณา	นิรมานสกุล	เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
	³ นายธารา	วนลาภพัฒนา	เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
	⁴ นายอมรศักดิ์	ศรีมงคลชัย	เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560